

Số: /KH-KHCN

Bắc Giang, ngày tháng 5 năm 2024

KẾ HOẠCH
Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-BCĐ ngày 26/4/2024 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (Ban Chỉ đạo) về việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên của đơn vị trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; phát huy tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), phục vụ tích cực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của lãnh đạo cơ quan nhằm phát huy sức mạnh của công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Các hoạt động tiến tới “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên trong đơn vị về truyền thống vẻ vang của dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng; thành tựu của đất nước; vai trò, sức mạnh to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; truyền thống anh hùng lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam trong 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

- Tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng thế trận an ninh Nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, trọng tâm là Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy

manh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trong tình hình mới”.

- Thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế, kế hoạch phối hợp giữa lực lượng Công an với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT theo Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 26/01/2024 của UBND tỉnh về Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020 - 2025” năm 2024; Kế hoạch số 29/KH-KHCN ngày 01/02/2024 của Sở KH&CN về việc triển khai thực hiện Đề án số 201/ĐA-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020-2025” năm 2024;

- Củng cố, kiện toàn lực lượng làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT; tập trung tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở; xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT.

- Căn cứ tình hình thực tế triển khai và thực hiện lồng ghép nội dung “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTT” với sơ kết, tổng kết việc xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT;

2. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các phòng, đơn vị trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tiếp tục duy trì thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, nghị quyết liên tịch, quy chế phối hợp trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, gắn với phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động công chức, viên chức và lao động trong phòng, đơn vị tích cực tham gia tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và hưởng ứng phong trào “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTT” hằng năm.

3. Thực hiện tốt công tác bảo vệ an toàn tài sản, phòng chống cháy nổ trong cơ quan

Tiếp tục bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế, nội quy công tác bảo vệ an toàn tài sản và phòng chống cháy nổ trong cơ quan; Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo: Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 04/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới; Kế hoạch số 2583- KH/BCSD ngày 02/4/2024 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 31-CT/BTV ngày 04/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với

công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới; Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 04/4/2024 của UBND tỉnh về Tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. tham gia vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép. Thực hiện tốt Quy định, Quy chế chung của Trụ sở liên cơ quan; tích cực phối hợp giữa 02 Sở (Sở KH&CN và Sở Giáo dục và Đào tạo) để đảm bảo công tác an ninh trật tự chung của Tòa nhà.

4. Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan như: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Tiểu đội tự vệ, Tổ phòng chống tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự, Tổ tự quản Phòng cháy, chữa cháy trong cơ quan Sở KH&CN trong việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, nòng cốt là Tiểu đội tự vệ và Tổ phòng chống tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự.

Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn nhất là Công an địa phương để hướng dẫn, tuyên truyền, vận động công chức, viên chức và lao động nâng cao cảnh giác, chống hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị, phòng cháy chữa cháy, xây dựng lực lượng bảo vệ có kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu bảo vệ nội bộ, giữ gìn trật tự an toàn cơ quan.

5. Thường xuyên chú trọng công tác thi đua, khen thưởng và đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Các phòng, đơn vị thường xuyên chú trọng bồi dưỡng những gương người tốt, việc tốt và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nghiên cứu, đúc kết, rút kinh nghiệm, xây dựng điển hình để phổ biến nhân rộng trong công chức, viên chức và lao động cơ quan. Chú trọng công tác thi đua, khen thưởng để động viên, cổ vũ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Làm tốt công tác xét thi đua, khen thưởng hàng năm theo quy định. Kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Quan tâm đầu tư cho công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; trang bị phương tiện, công cụ, cơ sở vật chất và các điều kiện khác đảm bảo cho các lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ quan hoạt động hiệu quả.

6. Tuyên truyền về tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”

Khẩu hiệu tuyên truyền: “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân”; “Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật;

tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và chấp hành những quy tắc sinh hoạt công cộng”; “Tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là trách nhiệm và quyền lợi của toàn dân”; Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 19 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”; “Phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bảo vệ vững chắc nền ANTT của Tổ quốc”. Ngoài ra, các đơn vị, địa phương, CQDNCSGD có thể đề ra các khẩu hiệu khác về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT phù hợp với chủ đề “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”. Nhằm phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và lao động trong phòng, đơn vị quản lý.

2. Văn phòng Sở có trách nhiệm tham mưu, theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

3. Giao Trung tâm Ứng dụng KH&CN lựa chọn và cập nhật các tin bài liên quan trong thời gian triển khai thực hiện “*Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ*”, đưa các khẩu hiệu tuyên truyền lên website của Sở.

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức “ Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ./.

Nơi nhận:

- Công an tỉnh (Phòng Tham mưu);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Triệu Ngọc Trung